

BẢN TIN TUẦN



TỈNH KIÊN GIANG TĂNG CƯỜNG BẢO TỒN, PHỤC HỒI ĐA DẠNG SINH HỌC

Từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Kiên Giang tăng cường bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học, góp phần phát triển kinh tế-xã hội theo hướng kinh tế xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết tỉnh mở rộng, nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống các di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên bền vững, bảo tồn tính đa dạng sinh học cao.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh có 80% khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên được đánh giá hiệu quả quản lý chất lượng; che phủ rừng toàn tỉnh đạt 11%. Đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh, các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn thực sự có hiệu quả, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái sử dụng bền vững, mang lại lợi ích thiết yếu cho người dân.

Triển khai các mục tiêu trên, Kiên Giang kiện toàn, tăng cường năng lực hệ thống quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động và nâng cao năng lực của các Ban quản lý, tổ chức được giao quản lý khu di sản thiên nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên.

Trước mắt, tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai chương trình truyền thông, tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; xây dựng phần mềm và tạo lập cơ sở dữ liệu môi trường của tỉnh. Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm chủ trì thực hiện dự án nâng cao năng lực quản lý, chăm sóc, cứu hộ các loài động vật hoang dã còn Vườn quốc gia U Minh Thượng chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện dự án tăng cường năng lực cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị thực hiện điều tra, kiểm kê, quan trắc,...



HÀ NỘI: GIẢM THIỂU NHU CẦU SỬ DỤNG NGÀ VOI BẰNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Chiều 31/3, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với tổ chức WWF-Việt Nam chính thức khởi động dự án “Giảm cầu ngà voi”. Theo đó, dự án tập trung vào giảm áp lực săn trộm voi trong tự nhiên thông qua các hoạt động giảm nguồn cung và cầu ngà voi, cũng như các sản phẩm ngà voi tại các thị trường Châu Á.



2.500 VẬN ĐỘNG VIÊN LAN TỎA THÔNG ĐIỆP “CHẠY ĐỂ BẢO TỒN”

Ngày 1-2/4, giải chạy Cúc Phương Jungle Paths 2023 đã diễn ra tại VQG Cúc Phương và vùng đệm thuộc địa bàn Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình với sự tham gia của khoảng 2,500 vận động viên từ 26 quốc gia. Theo đó, với mỗi km chạy của cự ly 70km và 100km, các vận động viên sẽ đóng góp 1.000 đồng vào Quỹ hoạt động bảo tồn WildAct.



NGHỆ AN: CỨU HỘ 59 CÁ THỂ RỪA ĐẦU TO QUÝ HIẾM

Ngày 6/4, lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tiếp nhận cứu hộ 59 cá thể rùa đầu to.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện người dân xã Diễn Hồng đang vận chuyển 34 cá thể rùa, và khi khám xét tại nhà, phát hiện thêm 25 cá thể rùa khác và 3 cá thể tê tê đã bị lấy hết vảy và nội tạng.

Ngay sau đó, tất cả số lượng rùa trên đã được chuyển giao tới trung tâm cứu hộ Vườn Quốc gia Pù Mát để chăm sóc. Các cá thể này trong tình trạng rất yếu, có nhiều con bị thương, đang được chăm sóc tích cực.



ĐẮK NÔNG: PHÁT HIỆN TÊ TÊ TRONG VƯỜN, NGƯỜI DÂN GIAO LẠI CHO CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Sáng 6/4, anh Phan Văn Hào (trú tại xã Đăk Búk So) bắt được một con tê tê có trọng lượng gần 2kg trong vườn. Ngay sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin, anh Hào đã trình báo và bàn giao lại cá thể tê tê này cho cơ quan chức năng.



QUẢNG NAM: NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CHO ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI

Ngày 6/4, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao la phối hợp với Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ đã kết thúc sự kiện truyền thông “Nguy cơ vi phạm pháp luật từ hoạt động săn bắt, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã” tại các thôn vùng đệm của Khu bảo tồn thuộc huyện Đông Giang và Tây Giang.



ĐÀ NẴNG: CẬN CẢNH ĐỘNG VẬT HOANG DÃ KÉO LÊ BÃY Ở BÁN ĐẢO SƠN TRÀ

Thời gian gần đây, tình trạng săn bắt động vật hoang dã tại bán đảo Sơn Trà càng trở nên phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Cụ thể, đầu tháng 4, một nhóm nhiếp ảnh phát hiện nhiều động vật hoang dã tại khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà bị sập bẫy.

Một trong số nhiếp ảnh gia cho hay, khi vừa chạy lên núi Sơn Trà đoạn gần cảng Tiên Sa thì thấy một bầy khỉ chạy qua. Trong số đó, có một con khỉ con đang lết kéo theo chân một cái bẫy kẹp và kêu la thảm thiết.

“Chúng tôi hô lên để mọi người cùng giải cứu. Sau 10 phút, cá thể chồn đã được thoát khỏi bẫy kẹp, nhưng nó có sống được hay không thì thật khó nói. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ có những hành động bảo vệ động vật hoang dã để giải thoát chúng khỏi những cái bẫy chết chóc đầy ám ảnh” – nhiếp ảnh gia này chia sẻ.

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã tổ chức 74 đợt tuần tra, trong đó mở 27 đợt truy quét trong rừng, thu giữ gần 100 bẫy kẹp và hơn 300 bẫy dây cáp, phá dỡ hai lán trại của lâm tặc bỏ lại. Kiểm lâm cũng giải cứu ba con rùa, sóc và khỉ bị dính bẫy.





CÁC LOÀI CHIM ĐẶC HỮU ĐÔNG NAM Á BỊ THU GIỮ TRONG VỤ BUÔN BÁN XUYÊN QUỐC GIA

Mặc dù chỉ có nguồn gốc từ một số vùng cụ thể của Đông Nam Á, nhưng những loài chim thuộc họ hồng hoàng đặc hữu của Philippines và loài chim tổ lều chỉ có ở Indonesia và Papua New Guinea đã xuất hiện trong một vụ bắt giữ cách đó hàng nghìn dặm gần biên giới Ấn Độ-Myanmar.



BUÔN BÁN ĐVHD DẪN TRỞ LẠI SAU ĐẠI DỊCH TẠM LẶNG, CHỦ YẾU QUA ĐƯỜNG BIỂN

Ngày 20/3, lực lượng chức ở Việt Nam đã thu giữ gần 7.000 kg ngà voi tại cảng Hải Phòng. Điều này khẳng định tình trạng buôn bán trái pháp luật động thực vật hoang dã đang dẫn trở lại bình thường, mặc dù đã bị chậm lại do tác động của đại dịch đối với thương mại toàn cầu.



TRẢ TIỀN ĐỂ SĂN SƯ TỬ, MỘT THÚ VUI DÃ MAN

Đầu năm 2023, tạp chí chuyên về du lịch Travellers đã đăng một bài nói về những khách du lịch trả tiền để được phép săn sư tử ở Nam Phi.

Theo tạp chí này, đây là một trò giải trí dã man và tàn ác, không chỉ với động vật mà còn cả với môi trường thiên nhiên hoang dã. Một ước tính chưa đầy đủ cho thấy chỉ trong 2 tuần lễ đầu tiên của năm mới đã có 27 con sư tử bị giết và số tiền phải trả cho mỗi con là 25.000USD...

Ở Nam Phi, săn sư tử là việc được luật pháp cho phép. Nó mang lại 2,4 tỉ USD doanh thu hàng năm. Đầu mỗi cung cấp sư tử cho những trang trại như Casper là Công viên quốc gia Kruger, nơi sinh sống của hơn 2.000 con sư tử hoang dã. Lúc chúng sinh con, nhân viên kiểm lâm chọn một số con đực khoảng 3 tháng tuổi bán cho các trang trại sau khi đã đeo vòng cổ nhận diện.

Năm 2019, cuộc tranh luận về săn sư tử lại bùng nổ ở Nam Phi, khởi đầu do Hiệp hội Dịch vụ du lịch Nam Phi lên tiếng tố cáo việc săn bắn sư tử nuôi nhốt rồi tiếp theo là các tổ chức dân sự khác ở nhiều nơi trên thế giới, dẫn đến Chính phủ Nam Phi phải ủy quyền cho một nhóm chuyên gia đánh giá các chính sách liên quan đến việc quản lý, nhân giống, săn bắn và buôn bán sư tử.